



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
18 มิถุนายน 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศไทย 17 มิ.ย. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,129 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 207,724 ราย หายป่วยเพิ่ม 4,651 ราย หายป่วยสะสม 172,316 ราย ยังรักษาอยู่ 33,853 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 30 ราย เสียชีวิตสะสม 1,555 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 178,175,063 ราย เสียชีวิต 3,857,124 ราย รักษาหาย 162,676,386 ราย ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 78 **ประเด็นที่น่าสนใจ** ได้แก่ WHO ประกาศตรวจพบโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์แลมบ์ดา ใน 29 ประเทศ EU เผยวัคซีนเคียวร์แควมีประสิทธิภาพเพียง 47% ในการทดลองขั้นสุดท้ายซึ่งไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ **สหรัฐฯ** ขาวนิวยอร์กเกือบ 900 คน ได้รับวัคซีนไฟเซอร์หมดอายุ จึงเร่งฉีดใหม่ **จีน** แนะนำการสอบสวนหาที่มาโควิดไปที่สหรัฐฯ หลังผลการศึกษาแสดงว่าโรคโควิด 19 น่าจะเกิดขึ้นในสหรัฐฯ ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2562 **โปแลนด์** เตือนเชื้อโควิดอาจแพร่ระบาดระลอกที่ 4 แม้อัตราฉีดวัคซีนใกล้เคียงระดับสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แล้ว **ญี่ปุ่น** วางแผนออกวัคซีนพาสปอร์ตตั้งแต่กลางเดือน ก.ค. นี้ และกำลังขอให้ประเทศอื่น ๆ ลดระยะเวลาหรือยกเว้นการกักตัวสำหรับผู้ถือใบรับรองสุขภาพดิจิทัลของญี่ปุ่น **อินเดีย** ส.ส.แพร่ข่าวปลอมอ้างวัคซีนโควาซินทำจากเซรัมวัว **ออสเตรเลีย** จำกัดการใช้วัคซีนแอสตราเซนิกาในผู้อายุมากกว่า 60 ปี หลังพบกรณีล้มเลือด 60 ราย **อินโดนีเซีย** บุคลากรทางการแพทย์กว่า 300คน ติดเชื้อโควิด 19 หลังรับวัคซีนซิโนแวคตั้งแต่ม.ค. **องค์การอนามัยโลก** กำลังศึกษาการนำวัคซีนโควิด 19 ต่างชนิดมาใช้ร่วมกัน **ฝรั่งเศส** ยกเลิกเคอร์ฟิว ถอดหน้ากากอนามัยในที่กลางแจ้งได้ **รัสเซีย** ออกกฎให้ประชาชนในกรุงมอสโกและอีกหลายพื้นที่รับวัคซีน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.การบริหารจัดการวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เผย นายกฯ ชี้แจงว่า สธ.และรัฐบาลได้จองวัคซีน 105 ล้านโดส โดยหารือกักไฟเซอร์ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โมเดอร์น่า แอสตราเซนิกา ซิโนแวค และซิโนฟาร์ม คาดว่าเดือน ก.ค.เป็นต้นไป จะฉีดได้ 10 ล้านโดสต่อเดือน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ช่อง3

-รมว.สธ.กล่าวว่า สัปดาห์นี้จะได้รับวัคซีนแอสตราเซนิกา 1.6 ล้านโดส โดยวานนี้ กรมควบคุมโรคได้รับ 6 แสนโดส และกระจายลงพื้นที่ทันที วันที่ 18 มิ.ย. จะได้อีก 1 ล้านโดส กทม.ซึ่งเป็นพื้นที่ระบาดจะได้มากกว่าแต่หากฉีดผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคแล้ว การจัดสรรจะเป็นไปตามสูตรเหมือนจังหวัดอื่นๆ ส่วนข่าวการจัดสรรวัคซีนแอสตราเซนิกา จำนวนมากให้ จ.บุรีรัมย์ นั้นไม่เป็นความจริง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ศูนย์ข่าวแอฟฟิค, จส.100, สำนักข่าวไทย, linetoday, thereporter, tnntailand, innnews, topnews, thailandplus)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยขั้นตอนก่อนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ไปยังสถานพยาบาล เริ่มต้นจาก อภ. รับวัคซีนจากบริษัทที่สนามบินสุวรรณภูมิ ส่งตัวอย่างวัคซีนและเอกสารการตรวจสอบคุณภาพให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจสอบสภาพของบรรจุภัณฑ์ จำนวน และอุณหภูมิที่ใช้ในการขนส่งวัคซีน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด โดยวัคซีนซิโนแวคจะใช้เวลาในการตรวจสอบคุณภาพประมาณ 1-2 สัปดาห์ ส่วนวัคซีนแอสตราเซนิกาที่มีโรงงานการผลิตอยู่ในประเทศไทย จะใช้เวลาตรวจสอบคุณภาพประมาณ 3 วัน และต้องส่งผลการตรวจสอบคุณภาพไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอีก 1 วัน เมื่อผ่านแล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะออกหนังสือรับรองการผลิตให้ อภ.ซึ่งเป็นผู้นำเข้าวัคซีน และอภ.จะส่งมอบวัคซีนให้กับกรมควบคุมโรค เพื่อจัดสรรและกระจายวัคซีนตามแผนที่ศบค.เห็นชอบ โดยมีระบบควบคุมที่มีมาตรฐานตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ การเก็บรักษา และการควบคุมอุณหภูมิของพื้นที่ปลายทางที่จะรับวัคซีน

#### 2.การเปิดประเทศภายใน 120 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. สยามรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, สำนักข่าวไทย, linetoday, topnews, nationtv, innnews, ch3)

-รมช.สธ. ตอบกระทู้สดในสภาฯ ประเด็นการแก้ไขปัญหาวัคซีนโควิด 19 และประกาศของนายกฯ เรื่องการเปิดประเทศภายใน 120 วัน ว่า เป็นการประกาศความชัดเจนต่อการควบคุมโรคและฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 70% ตามแผนจัดหาวัคซีน 100 ล้านโดส สำหรับการเปิดประเทศคาดว่าจะทยอยประกาศแผนอีกครั้ง ส่วนการเปิดเผยสัญญาณกับ บ. แอสตราเซนิกาเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แต่ข้อตกลงหนึ่งคือ บริษัทต้องส่งวัคซีนต้นทุนหลักให้ไทย 61 ล้านโดส โดยในเดือนมิ.ย. ส่ง 6 ล้านโดส จากนั้น เดือนละ 10 ล้านโดส จนถึงเดือน ธ.ค.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊กเสนอความคิดเห็นกรณีเตรียมเปิดประเทศภายใน 120 วัน ว่า ประเทศที่เปิดได้ต้องมีองค์ประกอบต่อไปนี้ครบถ้วนก่อน 1.คุณภาพระบบได้อย่างดี 2.ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย 3.ระบบการตรวจคัดกรองโรคมียภาพ ทำได้มาก ต่อเนื่อง ครอบคลุม และ 4.ใช้ความรู้วิชาการที่ถูกต้องเพื่อสร้างนโยบายต่างๆ

-นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุ หากเปิดประเทศใน 120 วัน กังวลว่าจะเกิดการระบาดรอบใหม่ เนื่องจากผู้ป่วยในกทม.และปริมณฑลไม่ลดลง และผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยใช้เครื่องช่วยหายใจเพิ่มขึ้น

## ประเด็นข่าว

-โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การเปิดประเทศในอีก 120 วัน เป็นความเสี่ยงต่อชีวิตประชาชนเพราะรัฐบาลยังควบคุมการแพร่ระบาดไม่ได้ คนไทยได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มยังไม่ถึง 10 % จึงอยากให้นายกประเมินสถานการณ์ให้รอบคอบกว่านี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

-นายเกรียงไกร เอี๋ยรณกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประกาศเปิดประเทศภายใน 120 วัน ส่งผลให้ภาคเอกชนและประชาชนเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น ยิ่งหากสามารถฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรตามแผนการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ที่วางไว้จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัวกลับมาได้เร็วขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์คมชัดลึก

-การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วันนี้ (18 มิ.ย.) จะมีการพิจารณาเรื่องปรับระยะเวลาพักตัวลูกเรือการบินไทย, ศูนย์กักตัวของรัฐ, การเปิดเกาะนำร่องเมืองท่องเที่ยว ภูเก็ต-เกาะสมุย-เกาะพะงัน-เกาะเต่า

### 3.การดำเนินงาน Phuket Sandbox

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, สยามรัฐ, ผจก., อินโฟเควสท์, linetoday, thestandard, thebangkokinsight, ntiontv, innnews, NBT, siangtai, hfocus, workpointtoday, pptvhd36, thaiPBS, topnews, thailandplus)

-อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงแนวทาง Phuket Sandbox ของ ททท. ที่จะเริ่ม 1 ก.ค.นี้ ว่า เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาการของสธ. กำหนด ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ศบค. เห็นชอบ ขณะนี้ภูเก็ตพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 ราย หากพบจำนวนเกิน 13 รายต่อวัน อาจพิจารณายกเลิก โดยภูเก็ตฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชน 60%

-วันที่ 25 มิ.ย. นายกฯ มีกำหนดการลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต รับฟังแผนการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้แนวคิด “Phuket Tourism Sandbox” จากผู้ว่าฯ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

### 4.เชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดีย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-สสจ.ปทุมธานี ชี้แจงกรณีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อินเดียในไทยเพิ่มอีก 137 ราย อยู่ใน จ.ปทุมธานี 28 ราย ว่า ผู้ติดเชื้อทั้งหมดได้รับการรักษาตัวในรพ. และสสจ.ปทุมธานีร่วมกับสสจ.ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมป้องกันโรค กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงให้เข้ารับการกักตัวและตรวจหาเชื้อทุกราย และค้นหาเชิงรุกในสถานที่เสี่ยงที่เกี่ยวข้องแล้ว

### 5.คลัสเตอร์ใหม่และการระบาดในพื้นที่ต่างๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ผู้จัดการ, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, linetoday)

-ยะลา พบคลัสเตอร์โรงเรียนมัธยมยะลา มีนักเรียนที่เดินทางข้ามพื้นที่ติดเชื่อในโรงเรียน ทำให้พบผู้ติดเชื้อในสุราษฎร์ธานี 8 ราย กระบี่ 12 ราย พังงา 2 ราย และภูเก็ต 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์นี้ 23 ราย และเร่งตรวจเชิงรุกพื้นที่อัยเยอร์เวง หลังพบติดเชื้อแล้ว 35 ราย **กทม.** คลัสเตอร์ใหม่โรงเรียนพลาธิการ เขตบางนา ผู้ติดเชื้อ 37 ราย **สมุทรปราการ** พบ 2 โรงงานใหม่ รวม 184 ราย **สมุทรสาคร** โรงงานอาหารทะเลสด 11 ราย **มหาสารคาม** คลัสเตอร์งานบวชแพร่ไปนักเรียน 9 ราย โรงเรียนสังกัดด่วน **ตรัง** พบระบาดในชุมชนครั้งแรกในหมู่ 4, 1, 8 ต.ละมอ อ.นาโยง ติดเชื้อ 16 ราย **พะเยา** คลัสเตอร์วังเหล่าผู้ติดเชื้อเพิ่ม สังกัดพื้นที่ 2 หมู่บ้าน 7 โรงเรียน **ปัตตานี** เร่งตรวจสอบโรงเรียนสอนศาสนาชื่อดังกับห้างสรรพสินค้าชื่อดัง หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 95 ราย สะสม 817 ราย โดย อ.เมือง มากสุด 295 ราย **นนทบุรี** พบติดเชื้อเพิ่ม 138 ราย เป็นคลัสเตอร์แคมป์คนงาน 42 ราย **เชียงราย** พบนักเรียนติดโควิด สังกัดหลายโรงเรียน **ปราจีนบุรี** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40 ราย ส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์ บ.พีบีพี (ไทยแลนด์) และคลัสเตอร์คนในครอบครัว **นครปฐม** คลัสเตอร์โรงฆ่าหมู มีผู้ติดเชื้อกว่า 100 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีก 110 ราย **ทำเนียบรัฐบาล** แม่บ้านสภาดูแล ครม. ช่วงพิจารณาฯ และพ.ร.ก.กู้เงินติดเชื้อ

### 6.การเสียชีวิตจากวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, ประชาชาติ, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, innnews, tnthailand, lindtoday, thaiPBS, thaigov, ntiontv, amarintv, mcot, workpointtoday, ch7, sanook, kapook, pptvhd36, thailandplus, ch7, thestandard, thebangkokinsight, sprignews)

-กรมควบคุมโรค รายงานผู้เสียชีวิตหลังรับวัคซีน 68 ราย คณะผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว 13 ราย ไม่ใช่เป็นผลมาจากวัคซีน อีก 55 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวน ทั้งนี้พบแอสตราฯ มีอาการไม่พึงประสงค์มากกว่าซิโนแวค

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ innnews

-จ.นครราชสีมา ลูกสาวผู้เสียชีวิตวัย 85 ปี ระบุ บิดาแข็งแรงดี หลังฉีดวัคซีนได้ 2 วันก็เสียชีวิต แพทย์ระบุสาเหตุระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลว สงสัยว่าเป็นผลจากการฉีดวัคซีน แต่ยังไม่มีการมาสอบถามหรือให้คำตอบที่ชัดเจน ด้านพ.สสจ.นครราชสีมา ระบุ กำลังส่งเจ้าหน้าที่ไปสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ยืนยันไม่ได้ตั้งใจแต่ต้องขอเวลาในการตรวจสอบ

### 7.ขอเยียวยากลุ่มธุรกิจกลางคืนฯ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวหุ้น, 77kaoded, lindtoday)

-นายปริญญา พานิชภัคดี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำตัวแทนกลุ่มอาชีพอิสระและสมาพันธ์ธุรกิจกลางคืนและบันเทิง ยื่นหนังสือเรียกร้อง 1.

## ประเด็นข่าว

ไม่ให้สิ่งปิดธุรกิจแบบเหมารวม 2. จัดหาวัคซีนให้กับคนกลุ่มกลางคืนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมหรือบางคนชายของบริเวณสถานบันเทิง 3. เยียวยาศิลปินอิสระ และ 4. หากเปิดประเทศ ให้รัฐคำนึงถึงการส่งเสริมธุรกิจนี้ด้วย

## 8. เสียชีวิตหลังหายป่วยจากโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., แนวหน้า, สยามรัฐ, 77kaoded)

- นพ.สสจ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวถึงกรณี น.ส.วรรณิ์ คงทอง ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียน เสียชีวิตหลังรักษาตัวนานกว่า 1 สัปดาห์ จากอาการปอดติดเชื้อรุนแรงเสียหายเหลือเพียง 20% ว่าเป็นกรณีศึกษาทางการแพทย์ที่น่าสนใจ เพราะไม่ได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด เดิมผู้ป่วยเป็นความดันโลหิตสูง ต่อมาติดเชื้อโควิดรักษาและรักษาหายตั้งแต่ 30 เม.ย. 2564 ต่อมา 27 พ.ค. มีอาการหายใจไม่สะดวก มีไข้ ตรวจไม่พบเชื้อโควิด ต่อมาติดเชื้อในกระแสเลือด ระบบหายใจล้มเหลว ไตวายเฉียบพลัน ก่อนเสียชีวิตเมื่อ 15 มิ.ย. แต่หากญาติต้องการทราบข้อมูล ต้องนำชิ้นเนื้อไปตรวจที่รพ.จุฬาฯ หรือรพ.ศิริราช

## 9. นครศรีธรรมราชโควิดระบาดหนัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ posttoday

- นพ.จรัสพงษ์ สุขกรี นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช เผย คลัสเตอร์โรงงานทำทองคำเปลว ต.ปากพูน คลัสเตอร์วังนันทน์งานศพใน อ.ทุ่งใหญ่ คลัสเตอร์วังนันทน์งานศพหน้าโรงโม่หินในเขต อ.ร่อนพิบูลย์ และคลัสเตอร์แม่ค้าเครื่องแกง อ.ท่าศาลา ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 1,258 ราย สาเหตุที่มีการระบาดมากเกิดจากหย่อนมาตรการควบคุมโรค โดยเฉพาะในงานศพที่ให้จำกัดคนไม่เกิน 30 คน ไม่ควรมีการจัดเลี้ยง แต่พบการจัดเลี้ยงกินอาหารร่วมกันจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีรถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้นั่งร่วมกันเป็นเวลานาน ที่สำคัญมีการลักลอบเล่นการพนัน ทำให้เชื้อระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง

## 10. นักวิจัยเสนอฉีดวัคซีน 2 เข็มต่างยี่ห้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnnthailand

- นายอนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัยด้านไวรัสวิทยา ไบโอเทค เปิดเผยผลการทดลองใช้วัคซีนเข็มแรกกับเข็มสองต่างยี่ห้อกัน ในประเทศเยอรมนี พบว่าการฉีดเข็มแรกโดยใช้แอสตราเซเนกา และเว้นอีก 6 สัปดาห์ ฉีดเข็มสองด้วยไฟเซอร์ ทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายสูงขึ้น ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 ได้เทียบเท่าหรือดีกว่าการฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม แม้จะพบว่ากาฉีดเข็มที่สองที่แตกต่างกันมีผลข้างเคียงแรงกว่า แต่ยังไม่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต ดังนั้น จึงเสนอให้รัฐบาลฉีดวัคซีนเข็มแรกกับเข็มสองต่างยี่ห้อกัน ภายใน 120 วัน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางเปิดประเทศในช่วง 120 วัน

## 11. ประสิทธิภาพวัคซีนซิโนแวค

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, สยามรัฐ, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, topnews, tnnthailand

- คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ฝ่ายสหรัฐฯ) ทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็ม พบว่าร้อยละ 95 ของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ 2 มีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส จากการตรวจภูมิคุ้มกันทั้งหมด 186 คน จึงมั่นใจได้ว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน สำหรับการทดสอบเลือดของผู้ได้รับวัคซีนซิโนแวคหลังการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นาน 2 สัปดาห์ จำนวน 171 คน พบว่ามากกว่าร้อยละ 70 มีภูมิในระดับที่ยังเชื่อได้สูงกว่า 50%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, voathai, sanook)

- แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในอินโดนีเซียกว่า 350 คน ตรวจพบเชื้อโควิด 19 หลังได้รับวัคซีนซิโนแวค และหลายสิบรายต้องเข้ารับการรักษาในรพ. เนื่องจากมีไข้สูงและระดับออกซิเจนลดลง และยังไม่มียารักษาชัดเจนว่าวัคซีนซิโนแวคสามารถรับมือกับการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด

## มาตรการ สธ.และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, thestandard, posttoday, mcot, tnnthailand)

- นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนพร้อมในเขต กทม. แต่ถูกเลื่อนนัดสามารถนัดฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ผ่านคอลเซ็นเตอร์พร้อม ที่หมายเลข 02-792-2333 ซึ่งมีเกือบ 200 คู่สาย ได้เตรียมวัคซีนเพื่อฉีดกลุ่มนี้โดยเฉพาะรองรับได้ 2,000 คน/วัน โดยนายกา มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือให้กลุ่มนี้ได้รับการฉีดวัคซีนภายใน 2 เดือน การกระจายวัคซีนในครึ่งหลังของเดือนมิ.ย. เป็นไปตามแผน และรัฐบาลจะเร่งจัดหาวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ให้เพียงพอกับประชาชน นำไปสู่การมีภูมิคุ้มกันหมู่ และเปิดประเทศภายใน 120 วัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, acnews, linetoday

- รว.สธ. เผยว่า สธ.หารือกับ กทม. ช่วยฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรังที่ลงทะเบียนพร้อมเดือน มิ.ย. และถูกเลื่อนนัด ให้มาฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการเตรียมวัคซีนไว้วันละ 2 พันโดส นัดมาชั่วโมงละ 200 คน

- อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กลุ่มผู้สูงอายุ และ 7 โรคเรื้อรังพื้นที่ กทม.จงผ่านพร้อมที่ถูกเลื่อนนัดเดือนมิ.ย. ขอให้สอบถามรพ.ก่อน หากต้องการฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้นำหมายผ่านคอลเซ็นเตอร์พร้อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (มติชน, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, acnews, thaulandplus)

- ปลัด สธ. พร้อมด้วย อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เปิดเสวนาวิชาการ ฟาทะลายโจร สมุนไพรไทยในวิกฤตโควิด 19 ซึ่งผลการวิจัยการใช้สารสกัดฟาทะลายโจรขนาดสูงในผู้ป่วยโรคโควิด 19 พบมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ แต่หากนำมาใช้ในปริมาณที่แตกต่างกัน จะมี

## ประเด็นข่าว

ประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน ดังนั้น ควรใช้ตามคำแนะนำของแพทย์ ขณะนี้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้นำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาใช้ในผู้ป่วยโควิด 19 ที่ศูนย์แรกรับนิมิตบุตร รพ.บุษราคัม และในเรือนจำ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ, lindsaytoday thainews)

-นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 10 และโฆษก ศบค. ตรวจเยี่ยมการฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง อ.เมือง มุกดาหาร ที่ลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมและรพ.ในพื้นที่ ที่หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร มีผู้มารับบริการกว่า 1,000 คน ซึ่งมีความพึงพอใจในการให้บริการและมั่นใจมากขึ้นหลังฉีดวัคซีนแล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100, กรมประชาสัมพันธ์)

-อธิบดีกรมอนามัย กำหนด 4 มาตรการหลักในโรงงาน 1.มาตรการด้านการป้องกันโรค 2.มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.มาตรการเสริมสำหรับโรงงานขนาดกลางและขนาดใหญ่ ต้องมีกลไกการจัดการและแผนเมื่อเกิดเหตุ โรงงานขนาดใหญ่ต้องเข้มเรื่องการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อ โดยใช้ระบบประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ไทยเซฟไทย 4.มาตรการเมื่อพบผู้ติดเชื้อ ขอความร่วมมือทุกโรงงานประเมินผ่าน Thai Stop COVID Plus โดยให้ผู้ประกอบการประเมินตนเองอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ สำหรับพนักงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นพ.อาชวินทร์ โรจนวิวัฒน์ ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข แนะนำผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง ให้ตรวจ RT-PCR ในช่วงที่สงสัยว่าสัมผัสเชื้อมาแล้ว 3-5 วัน รวมถึงกักตัว 14 วัน หากเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงแต่ตรวจคัดกรองโดยชุดทดสอบแอนติเจนแบบรวดเร็วแล้วผลเป็นลบ ต้องยืนยันด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR ส่วนผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยงต่ำมาก ให้สังเกตอาการ 14 วัน ทั้งนี้ WHO แนะนำให้สามารถใช้ชุดทดสอบแอนติเจนแบบรวดเร็วในการทดสอบก่อน หากเป็นบวก ให้ยืนยันต่อด้วยวิธีมาตรฐาน RT-PCR และกรณีที่ต้องการทราบผลการตรวจเร็วในเบื้องต้น เช่น ต้องผ่าตัดด่วน สามารถใช้ชุดตรวจแอนติเจนแบบรวดเร็วก่อนที่จะได้รับผล RT-PCR และแม้ได้ผลเป็นลบ บุคลากรทางการแพทย์ยังต้องระมัดระวังสูงสุด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100

-ผู้ว่าฯ เพชรบุรี ผอ.รพ.สนาม นพ.สสจ.เพชรบุรี ผอ.รพ.พระจอมเกล้า หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมส่งคืนพื้นที่รพ.สนาม ให้กับ บ. แคล-คอมพ์ อิเล็กโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ณ อาคารโรงงาน อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี โดยมี นางเงินทอง ล่ามผู้แปลภาษาเมียนมา เป็นตัวแทนผู้ป่วยโควิด 19 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์คมชัดลึก

-ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้างัดระบบลงทะเบียนยืนยันความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ในวันที่ 18 มิ.ย. เวลา 16.00 น. และไม่รับแก้ไขเอกสารจำนวนการขอรับวัคซีนและข้อมูลใดๆ โดยประกาศเพิ่มเติมว่า ขอให้ทุกองค์กรและหน่วยงานที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ยื่นเอกสารรับรองเพิ่มเติม ยอดจองล่าสุด 14,634 องค์กร

-คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เปิดตัวรถดมไว โดยนำสุนัขพันธุ์ลา บราดอร์ รีทรีฟเวอร์ 6 ตัว ที่ผ่านการฝึกแล้ว มาดมกลิ่นคัดกรองผู้ติดเชื้อโควิด ความแม่นยำกว่า 96%

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

### การบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ hfocus

-น.ส.ธีรพันธ์ จันทรมานนท์ เลขาธิการชมรมเจ้าพนักงานเวชสถิติต้องการบรรจุทั่วประเทศ เข้าพบหารือร่วมกับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัด สธ. เพื่อติดตามประเด็นการบรรจุข้าราชการปฏิบัติงานโควิด 19 ได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า เจ้าพนักงานเวชสถิติเป็นตำแหน่งหนึ่งที่ปฏิบัติงานโควิด แต่ไม่ได้บรรจุเพราะไม่ได้อยู่ใน 24 สายงาน ทางออกคือใช้ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติที่เกษียณหรือย้าย ซึ่งมอบอำนาจบริหารจัดการไปที่เขตสุขภาพ แต่ตำแหน่งเวชสถิติที่ว่างมีหลักสิบ ขณะที่เจ้าพนักงานเวชสถิติซึ่งเป็นพกส.และลูกจ้าง 759 คน ซึ่งรมช.สธ.รับปากว่าจะไปกำกับเรื่องนี้ที่เขตอีกครั้ง ส่วนการนำตำแหน่งข้าราชการรุ่นโควิดที่กรม.อนุมัติมาใช้บรรจุเวชสถิติ ต้องขอไปศึกษาก่อน

### กัญชาทางการแพทย์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ)

-สธ.ยังคงให้ความสำคัญกับนโยบายกัญชาทางการแพทย์ โดยเฉพาะโครงการกัญชา 6 ต้น โดยมีการถอดบทเรียนจากโนนมาลัยโมเดล ที่มีเป้าหมายหลักคือ ให้มีแนวทางในการทำงานที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อนและเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ พร้อมตั้งเป้า 5,000 ครัวเรือนที่ได้ปลูกกัญชา 6 ต้นภายในปี 2564 โดย นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 9 ระบุว่า ได้เรียนรู้ข้อดี ข้อจำกัด แล้วนำมาปรับส่งต่อให้เขตสุขภาพอื่นๆ ในเดือนนี้วางแผนจะขยายอีก 10 อำเภอ กลุ่มเป้าหมายกว่า 200 ครอบครั้ว ด้าน นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 8 ระบุว่า มีการทำงานโดยวางภาพใหญ่แล้วนำภาคีเครือข่ายมาช่วย ตั้งเป้าเกษตรกรกว่า 5,000 ครัวเรือนจะได้เข้าร่วมโครงการกัญชา 6 ต้น กำลังเขียนโครงการร่วมกับวิสาหกิจชุมชนและส่งคำขอไปที่ อย. วางแผนส่งช่อดอกให้กับสถานพยาบาลในการผลิตยา กัญชา ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวางแผนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในเขตสุขภาพ

-นพ.ภูเดช สุระโคตร ผู้ช่วยปลัด สธ. กล่าวว่า การประชุมวางแผนเป้าหมายขับเคลื่อนกัญชาทางการแพทย์ลงพื้นที่ 13 เขตสุขภาพ ได้ข้อสรุป 3 ประเด็นคือ 1.การจัดทำฐานข้อมูลรายการยา กัญชา 2.การสำรวจความพร้อมของสถานที่อุปกรณ์ กำลังคน วัตถุดิบ กัญชา เพื่อการผลิตยาให้กับผู้ป่วย 3.การผลักดันให้ยา กัญชา รายการอื่นๆ อยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ ซึ่งขณะนี้มียา รายการยา กัญชา 8 รายการเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติแล้ว

### การพัฒนาสมุนไพร

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

## ประเด็นข่าว

-ข้อมูลจาก ก.เกษตรฯ ระบุ แนวโน้มการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในไทยตั้งแต่ปี 2560 - 2563 มีอัตราการเติบโตประมาณ 10% ต่อปี ขณะที่ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ม.หอการค้าไทย ได้ศึกษา "โครงการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย" ระหว่างปี 2560-2564 ในเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด และกทม. พบว่า จังหวัดที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนมูลค่าทางการตลาดสมุนไพรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคือ สงขลา นครปฐม และสุราษฎร์ธานี, มูลค่าทางการตลาดสมุนไพรในระดับอุตสาหกรรมกระจุกตัวอยู่ในกทม. ส่วนการแปรรูปขั้นต้นในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีข้อจำกัดในเรื่องของเงินลงทุนและเทคโนโลยีในการผลิต รวมถึงยังขาดความรู้ด้านกฎ ระเบียบ การขอขึ้นทะเบียน และปัญหาในการเข้าถึงตลาดเป้าหมายและขาดตลาดรองรับ ซึ่งประเทศไทยยังมีโอกาสหากมีการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบที่หลากหลายสู่การวิจัยและพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์